

Số: 286/HNCT-CS

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG**  
**VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ 2020**

Căn cứ, phương hướng nhiệm vụ và kết quả triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, cơ quan Thường trực của Tháng hành động vì người cao tuổi (NCT), báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương như sau.

**Phần I**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG**  
**VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM NĂM 2019**

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

**1. Cấp Trung ương**

Năm 2019, Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì NCT Việt Nam với chủ đề **“Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”** (kèm theo công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019), các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch của bộ, ngành mình và triển khai tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực.

**1.1. Trung ương Hội NCT Việt Nam**

Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực, Trung ương Hội NCT đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo “Tháng hành động”, phân công trách nhiệm từng cơ quan thành viên để thực hiện kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam. Ban hành Công văn số 62/HNCT- BTV ngày 04/3/2019 về thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019 gửi Ban công tác NCT và Hội NCT các tỉnh, thành phố. Tổ chức họp báo giới thiệu kế hoạch Tháng hành động và các nội dung công tác Hội có liên quan.

Trung ương Hội đã phối hợp với Hội NCT thành phố Hà Nội, tổ chức phát động đợt cao điểm triển khai Tháng hành động vì NCT Việt Nam và kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT 1/10; kêu gọi hội viên cả nước, các tầng lớp xã hội tiếp tục chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi.

Năm 2019, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã trích Quỹ Chăm sóc NCT gần 1 tỷ đồng thăm hỏi động viên NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT thuộc gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ nhân dịp tết nguyên đán, ngày NCT Việt Nam (6 tháng 6), ngày thương binh liệt sĩ (27 tháng 7), ngày quốc tế NCT (1 tháng 10). Vận động sự ủng hộ của các nhà tài trợ để tổ chức khám tư vấn về sức khỏe cho hàng trăm NCT tại các địa



phương Bình Thuận, Sóc Trăng, Đắc Lắc...mở mắt thay thủy tinh thể miễn phí cho gần 100 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Đã tổ chức Hội thảo “Vai trò Hội NCT, NCT trong hệ thống chính trị hiện nay” với sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội, bộ, ngành, một số nhà khoa học, lãnh đạo Hội NCT một số tỉnh, thành phố.

### **1.2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội**

Ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Phó Chủ tịch UBQG về NCT Việt Nam đã ký Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 về Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019, với chủ đề “**Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc người cao tuổi**”. Bộ đã phối hợp với Trung ương Hội tổ chức một số lớp tập huấn về công tác xã hội, về phòng chống ma túy và giúp đỡ người sau cai nghiện tại cộng đồng; phối hợp nghiên cứu sửa đổi bổ sung Luật NCT; chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội NCT các tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT, tham mưu đề xuất chính sách của địa phương cho NCT; đánh giá mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau; tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát thực hiện Luật NCT, chế độ chính sách đối với NCT, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo...

### **1.3. Bộ Y tế**

Toàn ngành đang tích cực thực hiện Đề án của Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017-2025; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2020-2030. Y tế cơ sở đã có chuyển biến tích cực trong việc lập hồ sơ ban đầu và khám sức khỏe định kỳ cho NCT.

Tổng Hội Y học Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức tập huấn về tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho NCT tại một số địa phương, giúp NCT có kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc sức khỏe, phòng và hạn chế các bệnh không lây nhiễm đối với NCT.

Đến nay, hệ thống các bệnh viện đã tăng đáng kể các khoa lão, khoa khám bệnh có buồng khám riêng cho NCT, giường điều trị nội trú cho NCT, ưu tiên NCT khi đến khám chữa bệnh.

### **1.4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Tổng cục Thể dục thể thao đã ban hành kế hoạch tổ chức các giải thể thao NCT toàn quốc: Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Cờ tướng đối với NCT vào tháng 9 và tháng 10 hưởng ứng Tháng hành động. Phối hợp với Trung ương Hội tổ chức các giải tại 4 tỉnh: Giải Cầu lông tại Lâm Đồng, Cờ tướng tại Cần Thơ, Bóng chuyền hơi tại Vĩnh phúc và Bến Tre, với gần 2.100 vận động viên NCT tham gia.

Bộ đã chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội NCT địa phương tổ chức các hoạt động Câu lạc bộ, hội diễn văn nghệ và nhiều hoạt động văn hóa tinh thần khác của NCT.

### **1.5. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam**

Hội đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Hội NCT đồng cấp triển khai các hoạt động trọng tâm như: Triển khai Chương trình khám bệnh nhân đạo, tư vấn cấp thuốc miễn phí cho NCT nghèo tại 40 tỉnh, cho 84.800 NCT từ 65 tuổi trở lên trị giá 166 tỷ đồng, ưu tiên NCT khó khăn và đang điều trị bệnh; tặng quà cho

970.000 NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết, ngày Quốc tế người cao tuổi và "Tháng Nhân đạo" năm 2019, bình quân 400.000 đồng đến 500.000 đồng/suất. Vận động và hỗ trợ xây dựng 1.580 căn nhà cho hộ NCT tuổi ở các địa phương; bình quân mỗi căn hỗ trợ từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Tổ chức hỗ trợ phục hồi chức năng cho 255 NCT là nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam, trị giá 500 triệu đồng. Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng.

## **2. Triển khai “Tháng hành động” tại địa phương**

Trên cơ sở kế hoạch của UBQG về NCT và hướng dẫn của Trung ương Hội; Hội NCT các tỉnh, thành phố đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ban Công tác NCT xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động” năm 2019 tại địa phương. Nhiều nơi tổ chức Hội nghị để triển khai, giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban công tác NCT tỉnh, thành phố, Hội NCT, các sở, ban, ngành liên quan.

Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, giúp Ban Công tác NCT các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động” năm 2019 tại địa phương.

Nhìn chung, kế hoạch của các cấp ở địa phương đều hướng tới chủ đề “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”. Nhiều nơi đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% NCT cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi tặng quà với số tiền tối thiểu 500.000 đồng/người; 100% NCT có thẻ bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe định kỳ...

## **II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

### **1. Về công tác tuyên truyền**

Trung ương Hội phối hợp với Hội NCT tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam ở cơ sở” có trên 200 đại biểu các Sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh, đại biểu Hội NCT 8 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chương trình “Tuổi cao – Gương sáng” trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam phát chiều chủ nhật hàng tuần có nhiều nội dung phản ánh hoạt động của địa phương, cơ sở hưởng ứng “Tháng hành động” vì NCT. Báo NCT (nay là Tạp chí NCT), Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Trung ương Hội có chuyên mục về “Tháng hành động” phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương vận động xã hội đóng góp nguồn lực, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn... Riêng Báo Người cao tuổi đăng tải 215 tin bài phản ánh tình hình các địa phương trong cả nước triển khai Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; công tác thăm, tặng quà NCT; phản ánh hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; các hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của NCT do Trung ương Hội và Hội NCT các tỉnh, thành phố tổ chức.

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có chuyên mục tuyên truyền kế hoạch của cấp ủy chính quyền địa phương, hoạt động của Hội NCT và NCT triển khai “Tháng hành động”, tuyên truyền về Luật NCT, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

10  
UNG  
HI  
11

nước về NCT nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội về công tác NCT; phản ánh gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức được **39.726** buổi tuyên truyền, với **2.115.350** NCT tham gia.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền về “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về công tác chăm sóc phát huy vai trò NCT, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với lớp NCT.

## **2. Vận động nguồn lực hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn**

Trung ương Hội NCT ban hành kế hoạch số 504/KH-HNCT ngày 28/8/2019 và số 527/KH-HNCT ngày 18/9/2019 tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn; đã tặng cho 200 NCT, mỗi người 1 triệu đồng. Quỹ Chăm sóc NCT Việt Nam, Quỹ Trái tim vàng Việt Nam đã tặng hàng trăm phần quà cho NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Báo NCT phối hợp với đoàn từ thiện Búp Sen Xanh thăm, tặng 100 suất quà cho NCT nghèo xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng; phối hợp với Đoàn từ thiện huyện Thường Tín (Hà Nội) và Hội NCT tỉnh Thanh Hóa tặng quà 100 NCT nghèo của xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, mỗi suất trị giá 550 nghìn đồng được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Tại các địa phương, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ”, công tác chăm sóc, phụng dưỡng NCT đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. Ở mỗi địa phương tuy hình thức vận động có khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích chung là để hỗ trợ, giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn; lôi cuốn nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia.

Tổng số tiền (cả hiện vật quy tiền) vận động được là **205,704** tỷ đồng. Đã tặng cho **712.394** NCT có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả số quà và tiền vận động được, Hội NCT các cấp đều báo cáo cấp ủy, với chính quyền; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đến thăm hỏi và trao quà cho các đối tượng.

## **3. Kết quả chăm sóc sức khỏe cho NCT**

Nhân “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2019, các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT đã được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống cho NCT, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội đối với NCT.

Các cấp Hội đã phối hợp với ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NCT; khám, tư vấn chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCT có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với ngành Y tế và các Bệnh viện triển khai “Tháng hành động”, cùng với Bệnh viện chuyên khoa mắt tổ chức khám, tư vấn, thay thủy tinh thể, điều trị các bệnh về mắt cho NCT. Một số địa phương do NCT già yếu, bệnh tật đi lại khó khăn đã được bác sỹ đến tận nhà khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, được tình nguyện viên đến chăm sóc tại nhà.

Quỹ Chăm sóc NCT Việt Nam đã phối hợp với một số địa phương: Bình Thuận, Sóc Trăng, Đắc Lắc... khám, tư vấn cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt cho hàng trăm NCT; mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí cho trên 100 NCT có hoàn cảnh khó khăn. Tổng hợp chung năm 2019, các tỉnh, thành phố đã tổ chức được **49.031** lượt khám, tư vấn sức khỏe cho **1.756.375** NCT.

#### **4. Kết quả tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT**

Trung ương Hội NCT đã phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức thi đấu các giải thể thao toàn quốc cho NCT đạt kết quả tốt; giải Bóng chuyền hơi có 1.500 NCT tham gia thi đấu; nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc miền Trung rất nhiệt tình tham gia. Có thể nói bóng chuyền hơi là môn thể thao không thể thiếu đối với NCT; một số địa phương tổ chức các đội thi đấu toàn quốc chu đáo và có thành tích cao là Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp...

Các cấp Hội đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức Hội thao NCT ở cơ sở, tập trung vào các bộ môn như: Bóng bàn, Cầu lông, Bóng chuyền hơi, Cờ tướng, Bài tập dưỡng sinh, khiêu vũ, thức vũ kinh, Thái cực trường sinh đạo, hội thi vui khỏe có ích... có một số địa phương tổ chức thi đấu thể thao NCT cấp tỉnh, cấp huyện.

Cùng với phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ NCT trên khắp cả nước được duy trì sinh hoạt, tổ chức biểu diễn, giao lưu văn nghệ, thơ ca, hát chèo, quan họ; đàn ca tài tử,.. tham gia các sự kiện văn hoá tại địa phương, cơ sở. Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát NCT lần thứ VI với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Hội NCT tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức thành công chương trình giao lưu văn nghệ cụm thi đua số III với sự tham gia của hàng trăm diễn viên thuộc 6 địa phương trong cụm. Tỉnh Điện Biên (đơn vị Trưởng cụm số I) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm kết hợp tổ chức liên hoan nghệ thuật giữa các đoàn nghệ thuật NCT trong cụm; Hội NCT tỉnh Nghệ An tổ chức sáng tác thơ ca ngợi quê hương, đất nước nhân Ngày Thơ Việt Nam, có hàng ngàn bài thơ, tập thơ hay của NCT được thẩm định bình chọn và xuất bản; Hội NCT tỉnh Bình Phước phối hợp với Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi lần thứ III với 32 tiết mục đặc sắc của 11 đoàn Hội người cao tuổi trong tỉnh biểu diễn; Hội NCT tỉnh Hưng Yên, Tiền Giang, Hòa Bình... duy trì tổ chức Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi hằng năm. Theo thống kê đã có 2.396.912 NCT tham gia hoạt động Thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong năm 2019.

Nhìn chung, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao được Hội NCT các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần, bảo tồn, giữ gìn phát triển các bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

1. Thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 các Bộ, ngành, đoàn thể và các cấp Hội NCT đã nghiêm túc triển khai theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia về NCT, của Trung ương Hội NCT Việt Nam và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố.

2. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương đã quan tâm hơn đến việc chăm sóc NCT; đặc biệt là Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; trực tiếp đi thăm, tặng quà

TUỔI  
SONG  
DI

NCT có hoàn cảnh khó khăn trong dịp “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; cổ vũ, động viên cộng đồng, xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe, tinh thần và hạnh phúc NCT; tạo niềm tin của lớp NCT đối với Đảng, Nhà nước.

3. Các cấp Hội NCT quan tâm công tác tuyên truyền; triển khai sâu rộng trong hội viên, NCT và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Tháng hành động, bám sát chủ đề năm 2019.

4. Trong “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” đã có nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi và thu được kết quả tốt, nhất là việc huy động các nguồn lực để chăm sóc NCT; tổ chức các hoạt động y tế để tư vấn, khám và cấp thuốc miễn phí cho NCT; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức đi thăm và tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, đã góp phần động viên NCT khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên để sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

**Tuy nhiên**, việc triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì NCT cũng còn những tồn tại, hạn chế:

1. Một số bộ, ngành chưa có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” nên việc triển khai của đơn vị cấp dưới có khó khăn.

2. Sự phối hợp giữa Hội NCT với các ngành, đoàn thể ở một số địa phương chưa chặt chẽ, nội dung chưa cụ thể nên kết quả còn hạn chế.

3. Công tác tham mưu đề xuất của Ban Công tác NCT, Hội NCT ở một số địa phương với cấp ủy Đảng, chính quyền chưa kịp thời, cụ thể; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên và chưa sâu rộng; hoạt động chăm sóc, tặng quà còn bị động.

4. Một số địa phương huy động nguồn lực khó khăn nên kết quả chăm sóc phát huy vai trò NCT kết quả chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

5. Một số giải thể thao toàn quốc của NCT chưa thu hút đông đảo sự tham gia của các địa phương.

#### **IV. KIẾN NGHỊ**

1. Già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ nhanh, đòi hỏi phải thay đổi nhận thức và có cơ chế, chính sách phù hợp nhất là những chính sách về an sinh xã hội. Do đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông và sớm hoàn thiện đồng bộ pháp luật, chính sách về NCT.

2. Đề nghị Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam chỉ đạo Ban công tác Người cao tuổi cấp tỉnh; cấp huyện quan tâm một cách thường xuyên công tác triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi”, có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở.

3. Coi trọng giáo dục trong nhà trường và gia đình về truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “kính lão trọng thọ”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trách nhiệm nghĩa vụ công dân trong việc chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi để có hoạt động thiết thực từ cơ sở.

## PHẦN II NHIỆM VỤ NĂM 2020

Năm 2020, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam có **Chủ đề**: “**Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi**” các cấp, các ngành, đoàn thể cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Căn cứ Kế hoạch “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2020 của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện. Ban Chỉ đạo Tháng hành động vì NCT Việt Nam xác định một số hoạt động tập trung để phối hợp tổ chức trong phạm vi cả nước, vùng miền hoặc địa phương (có kế hoạch riêng).

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; phản ánh kịp thời các hoạt động diễn ra ở địa phương, cơ sở, các điển hình tiên tiến chăm sóc phát huy vai trò NCT.

3. Ban công tác NCT các cấp vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực chăm sóc sức khỏe NCT; hỗ trợ NCT chưa có chế độ Bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp thẻ BHYT miễn phí, tổ chức thăm tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa.

4. Tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho NCT có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho NCT. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với NCT.

5. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012- 2020 và Đề án 1533/CP của Chính phủ về việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

6. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. *Kor*

Nơi nhận: *S*

- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Dân vận TW;
- Thành viên UBQG về NCT VN;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBTWMTTQVN;
- Thường vụ TW Hội;
- Thành viên BCĐ;
- Hội NCT các tỉnh, TP;
- Các Ban, VP TW Hội;
- Tạp chí NCT, Viện NC NCT, Quỹ CS NCT, Trang TTĐT TW Hội;
- Lưu VT, CS.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hải Chuyền  
PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NCT

VIỆT  
NAM